

Bài thuy&#t trình c&#a Ti&#n Sĩ TR&#N AN BÀI t&#i Đ&#i H&#i C&#nh Sát Qu&#c Gia Massachusetts, ngày 11-10-2009.



Tôi mãi t&# mi&#n Tây Hoa K&# đ&#n đây. Tôi s&#ng t&#i m&#t thành ph&# mang tên "Thung Lũng Hoa Vàng", nh&#ng khách du l&#ch ch&#ng tìm đ&#c v&#n hoa vàng nào đ&#p đâu. Có ch&ng là trong nh&ng ngày l&#l&#c, kh&#p thành ph&# San Jose c&#a chúng tôi ch&# nào cũng c&#m đ&#y C&# Vàng Ba S&#c Đ&#, vì San Jose đ&#c m&#nh danh là Th&# Ph&# Chính Tr&# c&#a ng&#i Vi&#t t&# n&#n ch&#ng C&#ng.

H&#n nay Đ&#ng C&#ng S&#n Vi&#t Nam (CSVN) v&#i h&#n 80 tri&#u dân mà đ&# m&#t biên gi&#i, m&#t hai đ&#o Tr&#ng Sa và Hoàng Sa. Nh&ng ch&# v&#i 2 tri&#u ng&#i Vi&#t t&# n&#n M&#, b&ng đ&ng Vi&#t Nam tr&#c đây ch&# có 3 k&#: Nam K&#, Trung K&#, B&#c K&#, thì nay Vi&#t Nam đã có thêm m&#t "K&#" n&#a. Đó là Hoa K&#. Đi kh&#p các Ti&#u Bang Hoa K&#, n&#i nào cũng nghe lú l&# ti&#ng Vi&#t. Mùi ph&#, mùi m&#m tôm, m&#m ru&#c t&#a h&#ng kh&#p n&#i.

Tôi xin chân thành cảm &#n H&#i Ái H&#u C&#nh Sát Qu&#c Gia (CSQG)/Massachusetts đã t&#o c&# h&#i cho tôi đ&#c đ&#n đây g&#p các Niên Tr&#ng và các anh em thu&#c L&#c L&#ng CSQG và các Quý V&# thu&#c các H&#i Đoàn ng&#i Vi&#t Qu&#c Gia (QG) t&#i vùng này, đ&# chúng ta có đ&#p hàn huyên tâm s&# b&ng ti&#ng Vi&#t v&#i nhau và bàn v&# tình hình Quê H&#ng Vi&#t Nam c&#a chúng ta.

M&#i đây tôi đ&#c coi m&#t b&# phim "Câu Chuy&#n Pháp Đ&#nh" do Vi&#t Nam s&#n xu&#t. B&# phim đ&ng lên hai v&# án, mà không bi&#t vô tình hay h&#u ý, c&# hai v&# đ&#u b&# quan tòa x&# l&#m, x&# oan cho các b&# can. Nhà đ&#o di&#n đã dùng ngay Pháp Đ&#nh Saigon, trên đ&#ng Công Lý, c&#nh Dinh Đ&#c L&#p, n&#i tôi làm vi&#c ngày x&#a, đ&# đ&ng phim. Nhìn l&#i b&#c th&#m tòa án, t&#ng N&# Th&#n Công Lý, phòng x&#, vành móng ng&#a, b&#c x&# án, hàng g&#ch đen tr&#ng, chi&#c qu&#t tr&#n... còn y nguyên nh&# ngày x&#a. Tim tôi đau nh&#i, lòng bu&#n xót xa. C&#nh cũ v&#n còn đây mà ng&#i x&#a đâu m&#t r&#i? K&# t&# ngày 30-4-75 cho đ&#n nay, tôi không còn đ&#c b&#c chân vào Pháp Đ&#nh. Pháp Đ&#nh c&#a tôi nay không còn là n&#i ban phát Công Lý n&#a mà đã đ&#c dùng vào vi&#c ph&#c v&# Đ&#ng CSVN. Con đ&#ng Công Lý c&#a Pháp Đ&#nh cũng đã b&# đ&#i tên thành Nam K&# Kh&#i Nghĩa. K&# t&# ngày 30 tháng 4 oan nghi&#t &#y, Công lý t&#i VN không còn n&#a, mà ch&# có LU&#T

Luật Rõng

Tác Giả: Tán Sĩ Trán An Bài

Chúa Nhật, 11 Tháng 10 Năm 2009 00:00

RáNG. "Nam Ká Khái Ngháa tiáu Công Lý" là nhá váy!

I. - Luật Ráng là luật man rá, chá áp dáng trong ráng. Đó là luật cáa sác mánh: Mánh đá cáyá thua. Luật đó không mang tính cách nhân đáo, háp lý đá áp dáng cho con ngái mà chá áp dáng cho súc vát.

Đáu 4 Hián Pháp (HP) Công Hòa Xã Hội Việt Nam (CHXHVN) chá cho phép VN có mát Đáng, tác là Đáng CSVN "theo chá nghĩa Mác - Lê Nin và tá táng Hồ Chí Minh" đá "lánh đáo Nhà Nác và xã hội". Tá đác tôn, đác đáng, CSVN hián nay đã bián thành đác tài và đác ác. Khi nhân dân đòi háy bá đáu 4 HP này đá áp dáng chính sách đa đáng thì Đáng CS sá vô cùng. Chá Tách Nguyán Minh Trái tá tuyên bá : "Bá đáu 4 HP này đi là tá sát".

Đó là Hián Pháp Ráng!

Luát á các quác gia tân tián chia quyán cai trá nhà nác thành ba quyán hoàn toàn đác áp và biát áp nhau: Hành pháp, áp pháp và tá pháp. Còn tái VN, Hián Pháp cũng bát chác nhá váy, nháng tát cá nháng ngái chá chát nám 3 ngành này đáu phái là đáng viên Đáng CS. Đáng váa làm luật, váa áp dáng luật và váa xét xá luôn. Nói khác đá, Đáng váa là cáu thá đá banh váa là tráng tài thái cái!

Đó là Luật Ráng!

Hián Pháp CS quy đánh ngái dân có quyán báu cá. Nháng thác tá ngái dân chá đác "báu" nháng ngái trong danh sách Đáng "cá".

Đó là Luật Ráng!

Luật Rong

Tác Giả: Tán Sĩ Trán An Bài

Chúa Nhật, 11 Tháng 10 Năm 2009 00:00

Đäu 23 HP xác nhän quyän tä häu cäa dân chúng và các tä chäc, nhä tôn giáo hoäc công ty. Nhäng Đäng CS đänh räng: "Dân là chä, Nhà Näc quän lý và Đäng lãnh đäo". Dân làm chä tài sän mà không đäc quän lý, läi phäi đä cho Nhà Näc quän lý đäi sä lãnh đäo cäa Đäng. Thành ra tài sän cäa Giáo Häi CGVN bä Đäng chia chäc cho các Đäng Viên, đän khi nuät không trôi thì đem đào xäi làm công viên. Bäi väy, ông cha mình đã đäy: Đó là Luật Räng!

HP đänh räng "mäi công dân đäu bình đäng trä cä pháp luật". Nhäng chä có dân tiäu tä sän, buôn thúng bán mät phäi đóng thuä. Còn các quan län trong Đäng, nhä Chä Täch Nhà Näc Nguyän Minh Triät hay Thä Täng Nguyän Tän Dũng väi tài sän khäng lä mà không phäi đóng đäng xu thuä nào. Luật sä Cù Huy Hà Vũ ngày 23-9-09 näp đän kiän TT. Nguyän Tän Dũng đã nhän tiän đä cho Trung Cäng khai thác Bäxit ä Tây Nguyên. Viên Chánh Án Täi Cao Träng Hòa Bình gäi LS Vũ đän và trä läi đän kiän, vì - theo läi ông - luật pháp VN không có đäu nào cho xä Thä Täng cä. Thì ra các viên chäc cao cäp Đäng CSVN ngäi xäm trên cä luật pháp!

Đó là Luật Räng!

Khi ngäi dân khiäu kiän, đòi quyän läi chính đäng cäa mình thì công an sä đäng đäm cän đä, bät chäp luật lä và tình ngäi, đàn áp vũ phu nhäng ngäi khiäu kiän, xông vào näi thä tä chäi bäi và làm ô uä thánh đäng. Công an là phä tá Công Lý mà läi dùng bän cän đä, đä điäm đä thi hành Công Lý.

Đó là Luật Räng!

Cuäi năm 2008, mät Công ty xây cät Nhät Bän bä Chính phä Nhät bät quä tang häi lä cho Huänh Ngäc Sä, Phó Giám Đäc Sä Giao Thông Vän Täi Saigon gän 820 ngàn Mä Kim đä đäc trúng thäu. Chính phä Nhät quyät đänh ngäng các khoän viän trä đä chä VN giäi quyät vä này cho ra nhä. Đäng ngày Hoàng Thái Tä Nhät sang thăm VN, công an VN bät giam Huänh Ngäc

Luật Rừng

Tài Nguyên Sĩ Trữ An Bài

Chuyên Nhãn, 11 Tháng 10 Năm 2009 00:00

Sau đó, tòa án CS truy tố bị can vì tội "lợi dụng chức vụ" là một tội rất nhẹ, so với tội "nhân hình". Tòa xử phạt Huân Nhữ Ngọc Sơn 3 năm tù, trích số ngân hàng của công chúng và chính phủ Nhật. Lý do chính thức tòa án nêu ra là: Nhật Bản chuyển nợ VN tài liệu về án này 4.000 trang giấy viết bằng tiếng Nhật. Tòa án đức không hiểu. Nếu dịch ra thì công tố n tội hàng bị can, vì thế tài liệu bị viết vào kho, không được công xét. Và số bị can được hưởng án khoan hồng vì đã "có công lớn với cách mạng"! Trong khi đó, tội Lâm Động, có hai nông dân ném một viên đá nhỏ vào người chặn viết, rồi bắt hai con về nhử chim. Tòa án đã kết tội hai nông dân này về tội "cướp" và xử tù mỗi người 5 năm tù, mặc dù họ chỉ viết đã xin bãi nại cho hai bị can vì chuyển hai con về không đáng gì. Rõ ràng, Động viên Động CS làm hành phạm pháp làm ô nhục quốc gia thì "có phúc đáo tng đình", còn người dân trộm hai con về thì "vô phúc đáo tng đình".

Đó là Tòa Án Rừng!

Mới chỉ cách đây 3 ngày, ngày 8-10-2009, CSVN đưa ra tòa xét xử 6 nhà hoạt động dân chủ tại Hội Phòng. Ngay sau phiên xử, Luật sư Huân Nhữ Văn Đông đã thông tin tuyên bố với báo chí: "Đây là Công Lý Mùa!"

Để tóm lược tình trạng Luật Rừng ở VN, chúng ta hãy nghe Trữnh Hoàng Động, nguyên Chánh án Tòa án Nhân Dân Tối Cao đã tuyên bố tội di dân đàn Quốc Hội CSVN: "Luật Việt Nam xử thế nào cũng được. Xử thế nào cũng được, xử thua cũng được, xử hòa cũng được. Tất cả đều do đảng lãnh đạo".

Như vậy, chúng ta có thể kết luận mà không sai: Luật VN đích thực là Luật Rừng!

II - Ai là tác giả những Luật Rừng này?

Luật Rừng

Tài Nguyên Sĩ Trữ An Bài

Chúa Nhật, 11 Tháng 10 Năm 2009 00:00

Con Hùng bô duy nhất đang tàn phá Việt Nam, gieo đau thương cho trên 80 triệu dân Việt và là tác giả của luật rừng rú này. Tên nó là ĐẾNG CỐNG SĨ N VIỆT NAM. Đệng này do Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 3-2-1930.

Thành tích lớn nhất mà Đệng này thực hiện khoe khoang và muốn tạo thành lịch sử. Đó là "Đánh Pháp và đuổi Mỹ".

Trước đây, người ta thực hiện rừng trên thềm hùng Đèo Biện Phủ là một chiến thắng lẫy lừng của Việt Minh qua tài chỉ huy của Võ Nguyên Giáp đã đuổi Pháp ra khỏi VN. Nhưng bây giờ để có hồ sơ một của Trung Cộng, để chỉ u và ký của Võ Nguyên Giáp thì hời ôi, chiến lược và đệng lúc khi Pháp thua trên Đèo Biện Phủ là do Trung Cộng sắp đặt hốt. Chiến thắng Đèo Biện Phủ là công của Trung Cộng chứ không phải của Việt Minh.

Rồi đến việc đuổi Mỹ khỏi Việt Nam: Một Trữ Sĩ Phóng Miền Nam được thành lập ngày 20-12-1960 để "đấu tranh chống quân xâm lược của Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thực hiện đất nước." Nhưng vào năm 1960, miền Nam VN chưa có quân đội Mỹ hiện diện thì chống ai? Người chỉ huy, tài liệu chiến tranh VN được ghi một tiểu luận rừng Trung Cộng đã cho thấy cho HCM một mặt trận xâm chiếm Miền Nam VN từ năm 1960 khi biệt động TT. Ngô Đình Diệm chỉ cuốc tay súng của.

Sau chuyến đi đêm về Trung Cộng của Tổng Trưởng Ngoại Giao HK, Henry Kissinger, vào năm 1972 thì vào năm sau Hiệp Định Paris được ký kết, bắt chấp sự phân đôi của VNCH. Thì ra, Mỹ đã đi đêm về Trung Cộng, trao ngành vận tu cho Hà Nội để để chắc quyền lợi giữa Mỹ và Trung Cộng. Chưa có thể thôi, chứ CSVN chúng có tài cán gì để mà đuổi Mỹ của.

Hồ Chí Minh và Đệng CS của ông ta đã trở thành con chốt thí của Trung Cộng trong kế hoạch Đồi Hán, tức miền bắc vùng Đông Nam Á Châu. Trung Cộng chúng rút gì về Việt Nam. Lịch sử 1.000 năm dãi ách đô hộ quân Tàu còn kia. Nhưng gì Đệng CS có được ngày hôm nay đều do Trung Cộng ban phát. Cho đến năm 1979, Việt Nam trở mặt bợ bợ bợ bợ là bợ Trung Cộng về mặt ngay. Kết quả là 6 triệu Bô c Việt gôn biên giới Việt Trung bỏ thiệt hời nòng và kho 50.000 binh sĩ thực vong.

Kể từ đó, Đảng CSVN phải hoàn toàn quỵ luỵ Trung Cộng. Giang Trạch Dân đã dõng Đảng CSVN - qua sự đi diển của Lê Khả Phiêu - bài học thu hoạch lòng có tên là "16 Chén Vàng" dõ như sau đây: "Láng giêng hũu nghĩ, hũp tác toàn điển, ỏn đõnh lâu dài, hũng tũ i tũng lai". Sau đó, bài học này đõ c bũ sung thêm bũng "Tinh Thũn 4 tũ": "Láng giêng tũ t, bũn bè tũ t, đõng chí tũ t, đũ i tác tũ t". Kể từ đó, tũ t cũ nhũng công dân yêu nũũ c nào biũ u tình cũng Bũc Kinh chỉ m đũ t đũ cũ a VN, bũ t bũ ngũ dân VN, đũ u bũ Đảng CSVN bũ t bũ tù. Do đó, dân chúng đũ phũ i sũ a 16 cũ vàng cũ a Giang Trạch Dân bũng 16 cũ đen: "Láng giêng khũ nũ n, cũũ p đũ t toàn điển, cũũ p biũ n lâu dài, thôn tính tũũng lai".

Viết Nam là thành viên cũ a Liên Hiũp Quũc, khi bũ Trung Cộng dùng sũ c mũ nhũ uy hiũp, chỉ m đũ t đũ cũ mà vũ n không dám hũ hoán lên vũ i quũ c tũ. Đũ c biũ t, năm nay, Viũ t Nam đũũ c bũ u vào cũũ c Chũ Tũ ch Hiũ Đảng Bũo An LHQ, vũ y mà trong bài điển vãn ngày 24-9-2009, Chũ Tũ ch Nguyũn Minh Trũũ t không dám đũ đũng gì tũ i cũũũ n Trung Cộng chỉũ m Hoàng Sa và Trũũũng Sa cũũ a VN, mà cũũ nói vũ nhũng cũũũ n bũng quũ, lũng nhũch, nhũ kũu gũ i cũũ m đũ t cũũ hình thũ c cũũ m vũ n đũ i vũ i Cuba, cũũng hũ tiũ n trũnh hũũ giũ i ỏ Iran và Afghanistan, tũ khen Viũ t Nam là mũ t nũũ c yêu cũũũng hũũ bình! Phũ i cũũũng cũũ mũũ n lũũ y đũũ m vũ i Trung Cộng đũũng ý rũũng Viũ t Nam bũ đũũn anh cũũũ p đũũ t giũũ t dân mà vì yêu cũũũng hũũ bình, VN đũũũn thũnh lũũng cũũ p nhũũn?

Trũũũ c đũũ, trong tâm tình thũũũ cũũ mũũ xa vũ i cũũ nhũ tranh đũũ dân cũũ ỏ trong nũũũ c, chúng tũũ thũũũng gũũ ý vũ i hũũ qua nhũũng bũũ i thũũũ t trũũũ đũũ đũũ và xem ra nhũũng ý kiũũ n cũũ a tũũ vũ n đũũũ c hũũ quan tâm và biũũ n bũũ áp đũũng. Hũũ nay, tũũ i điũũn đũũũ Đũũ i Hũũ i CSQG Massachusetts này, tũũ cũũũ mũũũ n gũũ i đũũũn quýũ vũũ tranh đũũũ tũũ i quũũ nhũ mũũ t tâm tình này: Chúng ta nũũ đũũ t trũũũng tâm nhũũng viũũ c cũũũng đũũ i vào Đảng CSVN, cũũũ không phũũ i Xũũ Hũũ i Chũũ Nghũũũ, vì hai lý do:

Thũũ nhũũ t, XHCN thũũ c tũũ đũũ bũũ khai tũũ khi Đũũũng Ấũũ vùng đũũũ xũũũ cũũũ đũũũ CS rũũ i. XHCN bũũũ giũũ nhũũ mũũũ tũũũp lũũũ tranh rũũch nát tũũũ tũũ i, đũũũ tũũũ nhũũũũ rũũũ giũũũ cũũũũ đũũũ a vũũ cũũũ i phũũũũng trũũũ i.

Th hai, đi u 88 Luật Hình S c a CSVN đã ghi rõ ch ng XHCN là m t t i hình, nh ng không có đi u kho n nào quy đ nh tr ng ph t nh ng hành vi ch ng Đ ng CSVN. Luật không c m thì ta c vi c làm. T t c s c l c c a chúng ta nên nh m vào m t Con H R ng nguy hi m, đang ng i canh gác túp l u rách XHCN. Đó là Đ ng CSVN. Đ ng này là m t con h d đã ph m nhi u th t i trên đ t n c VN.

Khi HCM ch t, Đ ng CSVN đã b t tuân l nh ch , l a d i và làm kh dân: L a d i, vì HCM ch t ngày 2-9-1969, nh ng Đ ng CS nói d i, d i sang ngày 3-9 đ tránh c nh dân chúng đ i khăn tang đi m ng L Qu c Khánh. Làm kh dân, vì theo di chúc, HCM mu n đ c h a táng, nh ng Đ ng CS đã cho p xác và đ t t i Ba Đ ình, đ đ n ngày nay, s ng d ch t d , chôn cho khu t m t cũng không đ c mà gi l i thì m t v sinh, ph n khoa h c và t n kém cho dân chúng.

Đ ng CSVN m c n x ng máu v i Trung C ng, khi n đ t n c và dân chúng VN ph i tr món n này đ cho các cán b Đ ng đ c t i ch c và s ng vinh thân phì da. Đó là đi u phi lý. Mu n xóa b món n máu này, mu n ch m đ t nh ng v bán đ t d ng bi n phi lý cho Trung C ng, ch còn cách ph i thanh toán c p th i chính con n , t c Đ ng CSVN.

Hi n nay bàn c chính tr VN quá rõ: B ng b t c giá nào, Trung C ng ph i nuôi d ng Đ ng CS đ tí p t c làm tay sai cho chúng. Đ ng CSVN còn thì quy n l i c a Trung C ng trên đ t n c VN m i còn. Hi n nay, Trung C ng đang m n bàn tay s t đá c a Đ ng CSVN đ đ p t t cao trào ch ng Trung C ng c p đ t, c p bi n VN.

Do đó, nh ng ng i Vi t yêu n c ph i thanh toán Đ ng CSVN, con h r ng nguy hi m, càng s m càng t t.

Con h này đã gây ra cái ch t cho h n 1 tri u r i ng i dân Vi t.

Con h này đã làm tay sai cho Trung C ng đánh Pháp, đ u i M .

Con h này đang lan tràn căn b nh tham nhũng trên kh p n c VN.

Con h này đã bán đ t, d ng bi n cho Trung C ng đ đ c s ng còn.

Con h này ph i b b n h đ gi i thoát dân t c VN, đúng nh l i Boris Yelsin đã nói: "Đ i v i C ng S n thì ph i thay th , ch không th nào thay đ i đ c."

Luật Rõng

Tác Giả: Tỉn Sĩ Trĩn An Bài

Chúa Nhật, 11 Tháng 10 Năm 2009 00:00

Các tín đ̣ Thiên Chúa Giáo đ̣ c đ̣ y ṛng bên kia tḥ gịi có Thiên Đàng và Ḥa Ng̣c. Thiên Đàng là ṇi c̣a ng̣i ṭt lành ḥng Nhan Thanh Chúa. Còn họng c̣ là ṇi giam gị nḥng ng̣i ṭi ḷi. Họng c̣ có gì trong đó? Kinh Thánh mô ṭ "đ̣ y nḥng tịng khóc và nghịn ṛng". Các danh ḥa tḥng ṿ họng c̣ đ̣ y ḷa và qụ đ̣ c̣m g̣m giáo x̣e nát x̣ng tḥt đ̣ hành ḥ ṭi nhân và ḅ vào ṿc đ̣u sôi... Đó là hình ̣ nh họng c̣.

Sau khi đ̣c xong ṭ di chúc c̣a HCM, tôi suy ra ṛng đ̣i họng c̣ ngoài qụ đ̣, còn có CS. Ṿy ṇu ai không mụn ṣng ṿi CS sau khi cḥt thì đ̣i này pḥi lo tu ṭnh cho đàng hoàng.

Tôi ṿa nói chuỵn ṿ họng c̣ ṿi ṣ hịn đ̣i ṇ c̣a Đ̣ng CS. Có ḷ cũng nên nói ṃt chút ṿ Thiên Đàng. Có 3 ông ḅn ng̣i tán chuỵn g̣u ṿi nhau: Ṃt ng̣i Pháp, ṃt ng̣i Ṃ và ṃt ng̣i VN. Ḥ đ̣t chuỵn ḥi nhau: Ông A dong và bà Evà là g̣c ng̣i gì?

Ông ḅn ng̣i Pháp nói: “Tṛn trụng và tṛy ḷc ngay tṛc ṃt Tḥng đ̣ nḥ tḥ thì cḥ có tḥ là dân Pháp”.

Ông ḅn ng̣i Ṃ không đ̣ng ý: Ṇc Ṃ là x̣ ṭ do. Đ̣n nḥ Tḥng Đ̣ c̣m không đ̣c ăn trái táo thì ng̣i Ṃ đâu có ṣ. Ăn luôn. Vì tḥ Adong và Evà là ng̣i Ṃ.

Nḥng ông ḅn ng̣i VN cũng cḥng ṿa. Ông nói: “Qụn áo cḥng có, nhà c̣a cũng không, tḥm chí đ̣n ăn ṃt trái táo cũng ḅ c̣m, tḥ mà ṿn ḅo là đàng ṣng trên Thiên đàng, thì cḥ có tḥ là dân VN thôi.”

Ng̣i Ṃ khi nói đ̣n các chính tṛ gia, ḥ tḥng cḥ chú ý đ̣n kḥ năng lãnh đ̣o đ̣t ṇc, ṭc kḥ năng làm cho dân giàu, ṇc ṃnh, mà không c̣n đ̣n ḥnh kịm, đ̣o đ̣c trong cục ṣng riêng ṭ. Ḅng cḥng là c̣u TT. Clinton, lén ṿ đ̣a gái vào trong Toà Ḅch Cung làm tình mà dân chúng ṿn thông c̣m, còn ḅu thêm cho ṃt nhịm ḳ làm Ṭng Tḥng ṇa. C̣ tri Ṃ

Luật Rõng

Tác Giả: Tỉn Sĩ Trĩn An Bài

Chúa Nhật, 11 Tháng 10 Năm 2009 00:00

rĩt phĩng khoảng: Nĩu hĩi ông Clinton có phĩi là mĩt ngĩi đĩ o đĩ c không thì hĩ trĩ lĩi ngay là "Không. Đó là ngĩi có máu 35." Nhĩng nĩu hĩi Clinton có xĩng đảng là TT. Hoa Kĩ không? thì câu trĩ lĩi là: "Xĩng đảng quá đĩ y chĩ! Ông ta là mĩt chính trĩ gia hùng bĩn, rĩt giĩi!" Sĩ dĩ tĩi phĩi đĩ t vĩn đĩ này ra khi nĩi đĩn HCM là vì ĩ trong nĩc, Đĩng CSVN đảng bĩ t dân chúng và hĩc sinh phĩi hĩc tĩp "đĩ o đĩ c HCM". Nhĩ tĩi vĩ a trình bày: Sĩ nghiĩp chính trĩ cĩ a HCM không ra giĩ. Đĩ o đĩ c HCM lĩi còn tĩ hĩn nĩ a. Có giĩ đĩu mà phĩi hĩc hĩi.

Trĩĩ c tĩn, HCM là kĩ sát nhĩn tĩp thĩ trong cuĩc Cĩĩ Cách Ruĩng Đĩ t tĩi miĩn Bĩc, trong mĩ u đĩ đảnh chiĩm VNCH, mà dĩ man nhĩ t là chĩn sĩng đĩng bào Huĩ trong trĩn đảnh Tĩ t Mĩ u Thân.

Thĩ c tĩ, HCM dĩ có vĩ, nhiĩ u vĩ là đảng khĩc, rĩi cĩĩp vĩ ngĩĩi khĩc, rĩi giĩ t vĩ nĩ a. Toàn là tĩi ác. Thĩ mà Đĩng CSVN nĩi rĩng HCM đảnh hĩ t thĩi giĩ cho quĩ hĩĩng đĩ t nĩc mà quên chuyĩn vĩ con. Cĩ u Bĩ Thĩ Đĩng CS Nam Tĩ Milovan Djilas dĩ nĩi: "20 tuĩi mà không theo CS là không có trái tim, đĩn 40 tuĩi mà không tĩ bĩ CS là không có cái đĩ u". Nhĩng đĩng viĩn Đĩng CSVN tĩ xĩng là "đĩ nh cao trí tuĩ", nhĩng thĩ c sĩ mĩ t đĩ u hĩ t cĩ rĩi. Đản ông phĩi không có vĩ mĩi giĩi là đĩ o đĩ c ỹ? Cĩ xĩ tĩ bĩ c vĩi vĩ con nhĩ HCM mà lĩi cho là đĩ o đĩ c ỹ?

Thĩm nĩ a, HCM còn mĩ o ra bút hiĩ u Trĩn Dân Tiĩn đĩ viĩ t sách tĩ ca tĩng mĩnh mĩ t cách rĩ t trĩ trĩn.

Cĩ lĩ cũng vì quá tĩn sũng HCM mà căn nhĩ sà n cĩ a HCM ỹ Hà nĩi là nĩi ản ỹ và làm viĩ c cĩ a ông đảng đĩĩ c trĩng bày cho du khĩc đĩn coi. Đĩ u đĩ c biĩ t là căn nhĩ này không có nhĩ vĩ sinh. Chĩ c Đĩng CSVN nghiĩ rĩng ngĩĩi đĩ o đĩ c nhĩ HCM không cĩ n làm công viĩ c vĩ sinh nhĩ ngĩĩi bĩnh thĩĩng chĩng?

IV - Có hai câu hĩi mà bao nhiũ ngĩĩi Viĩ t QG vĩ n thĩĩng hĩi nhĩu, nhĩng không ai tìm đĩĩ c câu trĩ lĩi có tĩnh cách thuyĩ t phĩ c:

1. Liũ Đũng CSVN cú thũ chũ t đũ c khũng? vũ
2. Nũ cú, thũ bao giũ Đũng ỹ chũ t?

Cũu hũ thũ nhũ t: Hũ nhũ nhiũ u ngũũ i cũng đũng ỹ lũ Đũng CSVN sũ chũ t vũ phũ i chũ t.

Lũ do thũ nhũ t: Hũn thiũng sũng nũi sũ phũ trũ dũn Viũ t đũ sũ m khũi tũ Đũng CSVN. Đũ t nũũ c VN đũũ c xũy đũng vũ bũ o vũ bũ ng xũũ ng mũu cũ a biũ t bao anh hũng liũ t sĩ. Mũ t ngũn nũm bũ Tũu đũ hũ, 100 nũm bũ Phũp chiũ m đũng, nhũ ng Đũ t Nũũ c vũ vũn hũa VN vũ n tũ n tũ i. Lũ i chũc cũ a Vũu Trũn Nhũn Tũn cũn đũy: "Mũ t tũ c đũ t cũ a tiũ n nhũn đũ i cũng khũng đũũ c đũ iũ t vũo tay kũ khũc." Ngũy nay, Đũng CS do HCM thũn lũ p đũ đũm Đũ t nũũ c cũ ng hiũ n cho Tũu. Lũm sũo chũ nhũn đũũ c? Hũn nũ a, chũ nhũng chũng tũ lũ nhũng ngũũ i cú đũ c tin nũ i Trũ i, nũ i Thũũ ng Đũ, nũ i Phũ t vũ lũn phũ trũ cho cũn dũn VN. Nũy Đũng CS thũo chũ thũyũ t tũm vũ: vũ giũ đũnh, vũ tũ quũ c, vũ tũn giũo, đũ đũy đũ a Quũ hũũ ng tũ. Ai cũng biũ t rũ ng Đũng CS lũ cũn hũ rũ ng rũ t hũng mũnh, nhũng vũ i sũ phũ trũ cũ a Hũn Thiũng Sũng Nũi, sũ cú ngũy Đũng CSVN phũ i chũ t!

Lũ do thũ hai: Hiũn nũy, Đũng CS đũ mũ t hũ t niũ m tin cũ a dũn chũng. Đũng cũi trũ dũn bũ ng vũ lũ c, bũ ng Luũ t Rũng. Đũ i đũ sũ dũn chũng đũ nhũn rũ bũ mũ t thũ t cũ a Đũng CSVN bũn nũũ c, bũn dũn. Chũ cú thũũ sũ cũn cũi đũng viũn, vũ quyũ n lũ i, vũ sũ sũ ng cũn nũn nũm vũ ng guũ ng mũy quũn đũ i vũ hũ thũ ng cũ nh sũt cũng an đũ đũn ỏ dũn. Nhũng lũ chũ sũ cũc quũ c giũ Đũng Tũy, kũm cũ đũ u chũ ng mũnh rũ ng nhũng chũ đũ đũ c tũi, đũng trũ đũ u khũng thũ tũ n tũ i bũ n lũu đũũ c. Phũ i cú ngũy chũng đũ n tũ i vũ trũ nũ mũu. Tũ mũ t tũnh trũ ng ngũũ i dũn tũ i VN khũng đũm tũ hũ p, biũ u tũnh, đũi quyũ n sũ ng trũũ c cũi, ngũy nay hũ đũ biũ t vũng lũn tũ p hũ p, đũ t nũn, đũ c kũnh, cũ u nguyũ n, đũi Cũng Lũy. Đũ lũ mũ t đũ u chũ rũ t tũ t. Hiũn giũ hũ mũ i chũ đũi hũ i quyũ n lũ i cho cũ nhũn hũ c cho tũn giũo cũ a mũnh. Tũ i ngũy nũo hũ biũ u tũnh đũi giũ i thũ Đũng CSVN thũ đũ lũ đũ u hiũ u ngũy tũn cũ a Đũng CSVN sũ p đũ n.

Kũ đũn cũu hũ thũ nhũ: Vũ y thũ bao giũ Đũng CSVN mũ i chũ t? Cũ ngũũ i biũ quũn thũ dũi: Bũ nũũ c chũ y cũ đũy vũ y mũ đũ 34 nũm rũ i. Chũ hũi khũng thũ y Đũng CSVN chũ t. Cũn mũnh thũ mũ i ngũy tũc cũng bũ c trũ ng, bũ n bũ lũ c đũ c rũ nhũu vũ bũn cũi thũ giũ i gũ n hũ t rũ i. Thũi thũ lũ xũng mũ t kũ p ngũũ i! Cũng đũnh nhũm mũ t bũng tũy, bũ xũc nũ i xũ ngũũ i, chũ biũ t lũm sũo bũy giũ !

Luật Rõng

Tiền Sĩ Tròn An Bài

Ch#250;a Nh#7853;t, 11 Th#225;ng 10 N#259;m 2009 00:00

Tôi không đồng ý với thái độ bị quan tâm. Yêu cầu là bên phía chúng ta phải có những đóng góp trong khả năng của mình cho tất cả. Công cuộc của chúng ta không thể là công việc có thể hoàn tất trong một năm hay một đời người. Đó là công việc trường kỳ, trải dài qua nhiều thế hệ. Luật đề nghị CSVN và xây dựng một Quốc Hội mới, Hội đồng Nhân dân cũng giống như công việc trồng và chăm sóc cây con và trồng một cây mới thay thế. Nếu chúng ta không bắt đầu ngay bây giờ thì ai sẽ bắt đầu cho chúng ta? Họ đã có những bắt đầu mà chúng ta bỏ cuộc, không chịu tiếp sức và người đi trước thì làm sao mà người tiếp của chúng ta thành tựu được. Nếu ngày tàn của Đề nghị CSVN xảy ra trong đời chúng ta thì thật là may mắn! Còn không, chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục sống mà người này đời đời con cháu chúng ta sẽ tiếp và giữ gìn kết quả. Tôi xin mượn ý của TT. Kennedy, vị Tổng thống xuất thân từ Boston, Massachusetts này: "Đề nghị hàng đầu của tôi đã làm gì cho bên, mà hãy tiếp hàng bên đã làm gì cho tôi." Cũng vậy, "Đề nghị hàng đầu của tôi là Đề nghị CSVN chết, mà hãy tiếp hàng mình đã bắt đầu ra tay bắt nhất búa vào Đề nghị CSVN chết."

Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của Quý Vị.

Tiền Sĩ TRÒN AN BÀI